

NOTIFICATION OF SAT SCHOOL DAY 2024

Thưa Phụ Huynh và/hay Giám Hộ của Học Sinh Lên Lớp Mười Hai:

Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) hân hạnh thông báo kế hoạch tổ chức Ngày Thi SAT Tại Trường cho các học lớp 12 mùa thu này. Buổi kiểm tra sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024, và miễn phí đối với các học sinh lớp 12 của FCPS đã ghi danh. Đề tài thi trắc nghiệm SAT và Bài Luận SAT sẽ *không* có vào Ngày Thi SAT Tại Trường. Mục đích của lá thư này để cung cấp thông tin chung về cơ hội Ngày Thi SAT Tại Trường. Lá thư này cũng nhằm để cung cấp thông tin thời gian cụ thể về các phụ trợ thích ứng cho buổi thi dành cho những học sinh khiếm khuyết tật và hỗ trợ đối cho những người học Anh Ngữ.

Cách Thức Thi Mới cho Mùa Thu 2024: Trong năm học này, kỳ thi PSAT/NMSQT sẽ được thực hiện qua dạng kỹ thuật số. Học sinh và gia đình có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang mạng về Bộ Đánh Giá SAT Kỹ Thuật Số của Hội Đồng Đại Học (<https://satsuite.collegeboard.org/sat/sat-school-day>). Một số hỗ trợ thích ứng để trợ thi được thực hiện một cách khác biệt cho các bài thi kỹ thuật số so với các bài thi dạng giấy/bút. Quý vị xin xem đường liên kết dưới đây để biết về thông tin các hỗ trợ thích ứng dành cho học sinh khiếm khuyết tật.

Ngày Thi SAT Tại Trường là một buổi kiểm tra trắc nghiệm tiêu chuẩn để đo lường tiêu chuẩn toán học và khả năng đọc và viết dựa trên thực tế. Bài kiểm tra chú trọng vào các kỹ năng luận luận, kiến thức và toàn diện. Học Sinh hoàn thành bài kiểm tra sẽ nhận được thông báo điểm số riêng rẽ cá nhân, với kết quả dựa trên sự trả lời các câu hỏi kiểm tra. Bài kiểm tra tuyển sinh đại học SAT được sử dụng như một phần của quá trình duyệt tuyển sinh tại một số trường cao đẳng và đại học. Thông tin thêm về nội dung kiểm tra SAT có thể được tìm thấy tại trang mạng SAT của Hội Đồng Đại Học (<https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/key-features>). Các em học sinh cũng có thể truy cập vào phần luyện thi miễn phí trực tuyến của Khan Academy tại (<https://www.khanacademy.org/SAT>), được soạn riêng rẽ dựa trên những điểm số PSAT/NNSQT của các em từ lớp mười một.

Các Hỗ Trợ Thích Ứng Cho Buổi Thi Dành Cho Học Sinh Khiếm Khuyết Tật

Những học sinh khiếm khuyết tật nào đã có các hỗ trợ thích ứng để trợ thi được ghi nhận trong một Kế Hoạch 504 hay một Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized Education Program (IEP)) có thể hội đủ điều kiện cho các hỗ trợ thích ứng cho Ngày Thi SAT Tại Trường. Tuy vậy, cần phải có sự chấp thuận chính thức từ Hội Đồng Đại Học cho từng học sinh.

- Nếu học sinh đã được Hội Đồng Đại Học chấp thuận về các tiện nghi thích ứng từ các cuộc thi PSAT/NNAQT, PSAT 10, SAT, hoặc AP trước đây, thì không cần thực hiện thêm điều nào khác. Một khi đã được phê duyệt, các tiện nghi thích ứng sẽ giữ nguyên đối với tất cả các cuộc thi của Hội Đồng Đại Học. Như được nêu trên, một số các hỗ trợ thích ứng có thể thay đổi hoặc có thể không cần thiết cho dạng bài thi dạng kỹ thuật số mới đối với Ngày Thi SAT Tại Trường. Xin quý vị nhớ xem lại các hỗ trợ thích ứng được chấp thuận của con em mình và nhắc con em để chắc rằng trẻ thông hiểu về cách mà trẻ sẽ làm bài thi. Xin xem trang mạng của Hội Đồng Đại Học để biết thông tin về cách sử dụng các hỗ trợ thích ứng trong các bài thi kỹ thuật số (<https://satsuite.collegeboard.org/digital/accommodations-digital-testing/using-accommodations-digital-tests>).
- Phụ Lục 1-3 và [trang mạng Tiến Trình Hỗ Trợ Thích Ứng Đối Với Cuộc Thi của Hội Đồng Đại Học](https://www.fcps.edu/node/38355) (<https://www.fcps.edu/node/38355>) cung cấp thông tin về quy trình FCPS về yêu cầu các hỗ trợ thích ứng cho các kỳ kiểm tra của Hội Đồng Đại Học. *Nếu yêu cầu các hỗ trợ thích ứng cho Ngày Thi SAT Tại Trường là một yêu cầu mới, biểu mẫu đồng ý của phụ huynh phải được nộp cho trường trước ngày 5 tháng 8, 2024.*

Hỗ Trợ Kiểm Tra Cho Học Viên Anh Ngữ

Các học sinh Anh Ngữ (ELs), theo quy định của chính sách liên bang và tiểu bang, đều đủ điều kiện để được hỗ trợ dự thi cho Ngày Thi SAT Tại Trường. Các hỗ trợ cho học sinh Anh Ngữ dự thi là tạm thời và chỉ có thể được sử dụng và ngày thi mà họ đã yêu cầu. Phụ Lục 4-6 và [trang mạng Tiến Trình Hỗ Trợ Dự Thi Đối Với Người Học Anh Ngữ cho Các Kỳ Thi của Hội Đồng Đại Học](https://www.fcps.edu/node/42717) (<https://www.fcps.edu/node/42717>) cung cấp thêm thông tin bổ sung về tiến trình yêu cầu hỗ trợ dự thi đối với Học Viên Anh Ngữ (EL). *Nếu yêu cầu hỗ trợ dự thi đối với EL cho Ngày Thi SAT Tại Trường là một yêu cầu mới, biểu mẫu đồng ý của phụ huynh phải được nộp cho trường trước ngày 5 tháng 8, 2024.*

Chúng tôi rất vui được cung cấp cơ hội này cho các học sinh lớp 12 vào tháng Mười. Xin quý vị theo dõi để biết thêm thông tin về Ngày Thi SAT Tại Trường bắt đầu vào ngày đầu năm học. Thông tin cũng có thể được tìm thấy trên [trang mạng Trắc Nghiệm SAT của FCPS](https://www.fcps.edu/node/41968) tại (<https://www.fcps.edu/node/41968>).

Phụ Bản 1-3: Tiến Trình Yêu Cầu Các Hỗ Trợ Thích Ứng

Phụ Bản 4-6: Tiến Trình Yêu Cầu Hỗ Trợ Dự Thi Đối Với Người Học Anh Ngữ (EL)